

Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: CỤ THỂ HÓA BẰNG HÀNH ĐỘNG VỚI QUYẾT TÂM VÀ NỖ LỰC CAO NHẤT



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

Ảnh: THÀNH TÂM

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2021 đạt từ 9,1% so với năm 2020, cùng với việc phát huy những kết quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm, cả hệ thống chính trị và các cấp, ngành, địa phương đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Xác định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). Nhiều hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc, đối

thoại với DN đã được tổ chức nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của DN, từ đó chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho các DN. Cùng với đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi thăm một số DN, động viên DN vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để duy trì sản xuất, kinh doanh; đồng thời, trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn, trên cơ sở đó tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào tỉnh. Đặc biệt, vừa qua Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với các DN trên địa bàn

huyện Hưng Hà. Thông qua buổi đối thoại không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN mà còn giúp tỉnh, các sở, ngành và huyện Hưng Hà cùng DN nhìn nhận lại những kiến nghị như: tinh giản cơ cấu tổ chức, mở cửa phát triển ngành công nghiệp phụ trợ; quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các khu đô thị, dịch vụ phát huy tiềm năng đầu tư hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án giúp DN bảo đảm tiến độ đầu tư; cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa; phát triển dịch vụ logistics; bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản; có cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh về tín dụng, thuế,

phí...; trên cơ sở đó giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền để DN phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi.

Không chỉ chú trọng giải quyết các kiến nghị của DN, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ngành, địa phương cũng tích cực đồng hành cùng người dân và DN trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Là một trong những ngành quan trọng góp phần khơi thông nguồn vốn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, ngành Ngân hàng Thái Bình tập trung thực hiện các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng. Để giúp khách hàng vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, toàn ngành thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi các khoản vay cũ, giữ nguyên nhóm

nợ, cho vay mới với lãi suất thấp hơn từ 2 - 2,5%/năm so với trước khi có dịch. Đến hết tháng 10/2021, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 71.620 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thời điểm 31/12/2020; các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 499 khách hàng với tổng giá trị nợ lũy kế cả gốc và lãi hơn 837 tỷ đồng, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 7.875 khách hàng với số tiền lãi được miễn, giảm 2,2 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh cho 7 DN vay vốn để trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 68 của Chính phủ với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngành Thuế cũng là một trong những ngành rất tích cực trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người nộp thuế... Ngay khi các chính sách được ban hành, cơ quan thuế các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người nộp thuế biết và thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm được hưởng các ưu đãi về thuế, từ đó góp phần chủ động vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chủ trọng thu hút đầu tư

Để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị và các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh luôn chủ trọng công tác thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 22-KL/TU, ngày 8/9/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; ban hành và chỉ

đạo tích cực thực hiện kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh lĩnh vực, ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh đã khánh thành cụm công nghiệp An Ninh với quy mô gần 50ha, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng khu công nghiệp Thủ Đức; đồng thời, tiếp và làm việc với một số DN, nhà đầu tư như Tập đoàn Samsung, Tập đoàn TH True Milk... đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết: Hiện tại, Tổ hợp Samsung Việt Nam có 6 nhà máy (tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh), 1 trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội, 1 pháp nhân bán hàng, tạo việc làm cho 110.000 lao động trong đó có 1.800 lao động đến từ

tỉnh Thái Bình đều là những người có trình độ cao và nhiệt huyết với công việc. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, tôi thấy Thái Bình là địa phương có điều kiện đầu tư rất tốt bởi ngoài sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tỉnh Thái Bình còn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư hiện đại và các khu công nghiệp đã được xây dựng sẵn sàng đón nhà đầu tư với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi. Chính vì thế, trong thời gian tới tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại Thái Bình. Với vai trò người đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu về tỉnh Thái Bình cho các DN Hàn Quốc khi có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.

Nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh đã đem lại nhiều kết quả khả quan. Minh chứng rõ nhất là từ đầu năm đến nay mặc dù dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng trong 10 tháng toàn tỉnh đã có 68 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (gồm 33 dự án mới và 35 dự án điều chỉnh) với tổng

vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 18.015 tỷ đồng, gấp khoảng 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, 5 dự án đầu tư lớn với tổng vốn đăng ký gần 600 triệu USD đã được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư như dự án của Công ty TNHH Greenworks Việt Nam 200 triệu USD, dự án của Công ty TNHH Lotes Việt Nam 120 triệu USD, dự án của Công ty Jeansons Industrial Limited 75 triệu USD... Cùng với đó, số DN mới được thành lập cũng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2020 với 673 DN và 64 chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; số DN hoạt động trở lại tăng 119,1% so với cùng kỳ năm 2020 với 241 DN. Đến nay, toàn tỉnh có 7.779 DN, 923 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 98.148 tỷ đồng.

Dù khó khăn trước mắt còn nhiều, nhất là khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng những hành động thiết thực với quyết tâm và nỗ lực cao nhất của các cấp, ngành, địa phương sẽ tạo đà để kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh tiếp tục phát triển.

MINH HƯƠNG



10 tháng năm 2021, giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Nghêu Thái Bình (Nam Thịnh, Tiên Hải).

Ảnh: KHẮC DUẤN

Nâng cao chất lượng quan trắc tài nguyên và môi trường

Để kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường về chất lượng nguồn nước, không khí, môi trường trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực thực hiện công tác quan trắc, qua đó góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN và MT) trên địa bàn, tham mưu tỉnh xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường.



Nhân viên Trung tâm Quan trắc TN và MT đo độ bụi tại cụm công nghiệp Phong Phú (thành phố Thái Bình).

Ông Hoàng Văn Ngoạn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Những năm qua, công tác quan trắc TN và MT đã góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm, kịp thời các tác động đến chất lượng môi trường, nhất là đối với nguồn cấp nước sinh hoạt và chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các khu vực đông dân cư sinh sống. Bên cạnh đó, kết quả quan trắc đã cung cấp dữ liệu hiện trạng môi trường nền làm cơ sở xây dựng các quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng phát triển bền vững; đồng thời, kết quả quan trắc hàng năm đã góp phần xây dựng nguồn dữ liệu cơ sở, bổ sung tư liệu cho xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh và báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia. Vì vậy,

hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn thường xuyên vận hành mạng lưới quan trắc để theo dõi, giám sát chất lượng môi trường. Định kỳ 2 - 3 tháng tổ chức quan trắc chất lượng môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển ven bờ, không khí, tiếng ồn, môi trường đất và trầm tích. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức quan trắc môi trường đất tại 21 điểm, quan trắc chất lượng nước dưới đất tại 12 điểm, quan trắc nước mặt lục địa tại 35 điểm, quan trắc không khí xung quanh và tiếng ồn tại 18 điểm, quan trắc nước biển ven bờ tại 15 điểm. Cùng với đó, phát huy hiệu quả phòng tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động môi

trường để truyền trực tiếp dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN và MT, Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thành Tâm cho biết: Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm là tổ chức thực hiện thường xuyên về quan trắc, phân tích các thành phần môi trường; theo dõi diễn biến TN và MT hàng năm theo mạng lưới quan trắc của tỉnh; quan trắc theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các cơ quan khác trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường... Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung tâm đã chủ động, linh hoạt trong phương thức hoạt động; kiện toàn cơ cấu

tổ chức; quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho viên chức, người lao động theo hướng chuyên môn hóa. Hàng năm, cử cán bộ đi đào tạo kỹ thuật về phân tích các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm tại Trung tâm Quan trắc thuộc Tổng cục Môi trường. Đồng thời, đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động như máy lấy mẫu khí, mẫu bụi; máy đo tiếng ồn, độ rung; máy đo vi khí hậu tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm suất; máy đo nước; máy đo khí cháy để kiểm tra không khí... Trong quá trình hoạt động, Trung tâm đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra với các chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước, không khí, đất, chất thải rắn.

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực song công tác quan trắc TN và MT vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh trong khi đó công tác quan trắc chưa bao phủ được toàn diện, chủ yếu mới thực hiện quan trắc theo hình thức bán tự động, có tính chất định kỳ, lấy mẫu thời điểm. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả quan trắc, Sở Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng hoàn chỉnh phần mềm số liệu, hướng tới công bố thông tin về quan trắc môi trường đến rộng rãi người dân trên địa bàn. Đồng thời, hoàn chỉnh mạng lưới quan trắc TN và MT, kịp thời theo dõi diễn biến chất lượng môi trường. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả, chính xác các số liệu quan trắc phục vụ công tác quản lý nhà nước về TN và MT trên địa bàn tỉnh.

MINH NGUYỆT

Làm giàu từ nghề thủ công nghiệp

Những năm gần đây, trên địa bàn xã Tiến Đức (Hưng Hà) xuất hiện nhiều mô hình làm giàu từ nghề thủ công nghiệp, trong đó phải kể đến nghề sản xuất thùng tôn, hòm tôn... tại thôn Tam Đường. Nhờ có nghề, nhiều hộ đã bắt đầu vươn lên làm giàu và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Gia đình ông Phạm Văn Dẫn, thôn Tam Đường là một trong những hộ như thế.

Được vào nghề với bao khó khăn, thử thách, đồng vốn ít ỏi nhưng nhờ có kỹ thuật, tay nghề cao, ông Dẫn đã mạnh dạn mở xưởng sản xuất các sản phẩm làm bằng tôn phục vụ người dân với diện tích gần 300m² nhà xưởng, 500m² nhà kho. Ban đầu ông sản xuất nhỏ lẻ nhưng với quyết tâm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, ông đã vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm các loại máy như máy cắt, máy nâng, máy cắt, máy viên dây thép với tổng mức đầu tư trên 500 triệu đồng... Bên cạnh đó, ông còn tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng các điểm bán hàng tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình... Do đó, các sản phẩm của gia đình ông ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và lựa chọn. Ông Dẫn cho biết: Để làm ra một bộ thùng tôn, hòm tôn phải trải qua nhiều công đoạn: Cắt tôn ra thành từng vạnh, vò thép, ép vạnh tôn tạo vạnh cho chắc, ghép các vạnh tôn lại với nhau, làm đáy, làm nắp

đậy và cửa; mỗi sản phẩm có giá từ 400.000 - 500.000 đồng. Thị trường ngày càng cạnh tranh, muốn trụ vững và phát triển thì mình phải nhanh nhạy, nắm bắt được nhu cầu thị trường và tạo được uy tín với khách hàng, đồng thời sáng tạo ra nhiều mẫu mã theo thị hiếu người tiêu dùng.

Gần 30 năm làm nghề, chưa khi nào ông Dẫn bằng lòng với những gì mình có bởi nếu không năng động, không mạnh dạn đầu tư công nghệ vào sản xuất thì xưởng sẽ không phát triển được. Do vậy, ông thường xuyên tìm tòi, học hỏi trên sách báo, mạng internet để nắm bắt thị trường và mở rộng sản xuất. Hiện nay, ngoài sản xuất thùng tôn, hòm tôn, ông còn sản

xuất trên 30 loại sản phẩm khác nhau gồm tủ tôn, vông khung, dàn phơi, giá treo, giá để mâm cơm... Hiện mỗi ngày xưởng của ông sản xuất hàng trăm sản phẩm. Từ nghề, gia đình ông có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 30 - 40 lao động. Ông Lê Văn Hùng, người làm tại xưởng phần khởi cho biết: Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng xưởng của anh Dẫn vẫn duy trì hoạt động. Mỗi ngày tôi làm 8 tiếng, thu nhập gần 9 triệu đồng/tháng. Giờ có máy móc hiện đại nên các công đoạn đều nhanh hơn, chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên.

Ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến

Đức cho biết: Xưởng sản xuất của ông Phạm Văn Dẫn là một trong những cơ sở tiên phong đưa nghề thủ công nghiệp vào địa phương. Ông Dẫn đã mạnh dạn đầu tư, kiên trì và đạt được hiệu quả cao. Do đó, chính quyền địa phương luôn khuyến khích các hộ dân học hỏi mở rộng sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Với những thành công đã đạt được, bên cạnh việc tiếp tục duy trì sản xuất, tôi đây ông Dẫn dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm máy móc hiện đại, tiếp tục trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, đưa xưởng sản xuất phát triển với quy mô và hiệu quả kinh tế cao hơn.

THANH THUY



Ông Phạm Văn Dẫn, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức (Hưng Hà) hoàn thiện công đoạn làm thùng tôn dựng thóc.